

หนังสือพิมพ์มันมิน

ฉบับที่ 47 ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2014

พระวิสุทธิญาณบริสุทธิ ทรงเสริมพลังแก่ศิลปินที่แสดง

คณะกรรมการพันธกิจศิลป์ได้เพาะบ่มนักแสดงรุ่นใหม่



คณะกรรมการพันธกิจศิลป์ของคริสตจักรมันมินเซ็นทรัลได้แสดงอย่างน่าประทับใจในโอกาสต่าง ๆ ของคริสตจักร ซึ่งรวมถึงการประกาศใหญ่ในต่างประเทศ การสัมมนาศึกษาภิบาล การประชุมเพื่อการรักษาโรคโดยโซฟาเซ็ดหน้า เทศกาลอีสเตอร์ งานฉลองครบรอบคริสตจักร และเทศกาลคริสต์มาสและได้เปิดศักราชใหม่ของวัฒนธรรมการแสดง ของคริสเตียน (รูปภาพ: “สวีทเรนคอร์ด” “มิราเคิลจูเนียร์” ทีมดนตรีตามธรรมเนียมเกาหลี “มันมิน” ทีมเต้นรำ “บิว ดิฟูลอโรมา” ทีมเต้นรำมัสการ “ออโรรา” “เคลียร์ชาวคอร์ด”)

คณะกรรมการพันธกิจศิลป์ของคริสตจักรมันมินเซ็นทรัล (ซึ่งมีศจ.ฮีจิน ลีเป็นประธาน) กำลังเตรียมการแสดงสำหรับ เทศกาลฉลองครบรอบ 32 ปีของคริสตจักรภายใต้หัวข้อ “ศฤงคารของผู้อยู่ในนครเยรูซาเล็มใหม่” และ “บัตร์เชิญ” ตามลำดับ

บรรดาคำร้อง นักเต้น และสมาชิกวงออร์เคสตรา “นิสสิ” จะนำเสนอการแสดงอันน่าประทับใจรอบเวทีด้วยบทเพลงที่ พระเจ้าประทานให้พร้อมกับการออกแบบฉากที่สะท้อนให้เห็นถึงนครเยรูซาเล็มใหม่อันงดงาม

การร้องเพลงสรรเสริญอันไพเราะและการแสดงที่หลากหลายของคนเหล่านี้ได้รับคำชมเชยจากผู้มาเยือนมากมายทั้ง จากในและนอกเกาหลีใต้เป็นประจำทุกปีรวมทั้งจากสมาชิกของคริสตจักรท้องถิ่นอีกมากมายเช่นกัน

คนเหล่านี้ได้มีส่วนร่วมในการประกาศพระกิตติคุณในประเทศและในการทำพันธกิจโลกด้วยการแสดงการเต้นรำตาม ธรรมเนียมของเกาหลีและของประเทศต่าง ๆ พร้อมทั้งถวายบทเพลงสรรเสริญในหลากหลายภาษาต่อหน้าผู้คนนับ แสนและแม่กระทั่งนับล้านคนในการประกาศใหญ่ในต่างประเทศของ ดร.แจร์อ็อก ลี อย่างเช่น ในสหรัฐอเมริกา อินเดีย เกาหลี และอิสราเอล เป็นต้น

คณะกรรมการชุดนี้มีคณะนักร้องอยู่ห้าคณะ คณะนักร้องอิมมานูเอล คณะนักร้องนาซาเรธ

คณะนักร้องไกลด์ไลน์ และคณะนักร้องไวท์ สโตน วูออร์เคสตรา นิสสิ ทีมนักแสดง 25 ทีม และนักร้องเดี่ยวอีกหลายคน คณะกรรมการชุดนี้ ประกอบด้วยสมาชิกคริสตจักรมากกว่า 1 พันคน

สมาชิกเหล่านี้เข้าร่วมในคณะกรรมการโดยสมัครใจเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยตะลันต์ของตนและสร้างผลงาน การแสดงอย่างยิ่งใหญ่ในฤทธิ์อำนาจของพระวิสุทธิญาณบริสุทธิ

ด้วยคำอธิษฐานและการสนับสนุนของ ดร.ลี คนเหล่านี้เติบโตขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในฝ่ายวิสุทธิญาณและเพิ่มพูนทักษะของตน นอกเหนือจากความพยายามที่จะพัฒนาตนเองแล้ว เวลาที่เขาเหล่านี้ได้เปิดหลักสูตรการอบรมแก่เด็ก ๆ ด้วยความร่วมมือกับโรงเรียนอนุบาลมันมินและยังอบรมทีมการแสดงของนักเรียนนักศึกษาเช่นกันซึ่งส่งผลให้เกิดนักแสดงมือ อาชีพที่มีคุณภาพสำหรับพันธกิจในอนาคตอีกมากมาย

ทีมการแสดงของนักเรียนนักศึกษาประกอบด้วยทีม “สวีทเรนคอร์ด” “เคลียร์ชาวคอร์ด” ทีมเต้นรำ “บิว ดิฟูลอโรมา” ทีมเต้นรำมัสการ “ออโรรา” ทีมนักดนตรี “มิราเคิลจูเนียร์” และทีมดนตรีตามธรรมเนียมเกาหลี “มันมิน” คนเหล่านี้ ได้นำเสนอการแสดงด้วยกลิ่นหอมอันน่าชื่นใจและบริสุทธิ์ที่ถวายแด่พระเจ้าในช่วงการนมัสการ

นงเยจิน โจน (วัย 15 ปี) แห่งทีมดนตรีตาม

ธรรมเนียมเกาหลี “มันมิน” กล่าวว่า “หนูมีความสุขที่ได้ยินว่าสมาชิก คริสตจักรชื่นชมกับพระคุณที่เขารับผ่านการแสดงของเรา แต่หนูคิดว่าหนูต้องฝึกฝนให้มากขึ้นเพื่อจะพัฒนาความสามารถของหนู หนูอยากช่วยศึกษาภิบาล อาวุโสของหนูและแบ่งปันความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าในยุคของสถานที่ นมัสการคานาอัน”

นงซูฮุน จิน (วัย 18 ปี) แห่งคณะนักร้อง “เคลียร์ชาวคอร์ด” กล่าวว่า “หนูรู้สึกชื่นชมยินดีมากหลังจากการฝึกฝนอย่างหนักและการถวายเพลงพิเศษแด่พระเจ้าบนธรรมาสน์ หนูกำลังเตรียมตนเองในฝ่ายวิสุทธิญาณและร่างกายเพื่อถวาย เกียรติแด่พระเจ้าและเปิดจิตใจของดวงวิสุทธิญาณในเทศกาลต่าง ๆ ของคริสตจักรทั่วเกาหลีและในต่างประเทศผ่าน การร้องเพลงสรรเสริญ”

คนเหล่านี้เรียนการร้องเพลงและการเต้นรำส่วนตัวร่วมกันพร้อมกับคำสอนในเรื่องทฤษฎีดนตรี เขาเรียนรู้วิธีการแสดง พร้อมกันทั้งกลุ่มในช่วงการฝึกฝนของทีมและมีประสบการณ์กับการแสดงบนธรรมาสน์ในขณะที่ถวายการแสดงพิเศษ ในช่วงการนมัสการ สมาชิกทีมมืออาชีพคนอื่นได้รับการอบรมอย่างเป็นระบบและเร่งรัดเพื่อการพัฒนาความสามารถ ของตนเองเพิ่มเติมในฐานะนักแสดงเต็มเวลา

นักร้องทีมมัสการเรียนรู้จักคอร์ด ฝึกฝนการ

อ่านโน้ตในที่เห็น และการจดทำนองตามเสียงที่ได้ยินพร้อมกับเรียนเปียโนและเรียนการร้องเพลงส่วนตัว คนเหล่านี้เรียนรู้การเต้นรำตามธรรมเนียมเกาหลี การเต้นแจส และท่าเต้นแบบอื่น ๆ ด้วย นักเต้นเหล่านี้กำลังรับการฝึกฝนจากอาจารย์มืออาชีพและเรียนรู้การเต้นรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเต้นรำตามธรรมเนียม เกาหลี การเต้นบัลเล่ย์ การเต้นสมัยใหม่ และการเต้นแจส เป็นต้น คนเหล่านี้ยังเรียนโยคะ การแสดงกายกรรม และยิมนาสติก ไปด้วยเช่นกัน

มัลนาฮิกจิน ลี ผู้บริหารของคณะกรรมการพันธกิจศิลป์ (วัย 40 ปี) กล่าวว่า “คณะกรรมการพันธกิจศิลป์จะแสดงให้เห็น โลกเห็นถึงศิลปะการแสดงอันงดงามและบริสุทธิ์ของมันมิน และสร้างนักแสดงที่มีทักษะดีเยี่ยมเพื่อเป็นหัวหอกในการ แสดงวัฒนธรรมของคริสเตียนในโลก เรามีสถานที่ฝึกฝนอบรมที่พร้อมและน่าพอใจ เราหวังว่านักแสดงที่ดีที่สุดซึ่งได้รับการฝึกฝนอบรมเพื่อให้เป็นครูผู้สอนในคณะกรรมการนี้จะเป็หัวหอกในการแสดงวัฒนธรรมคริสเตียนที่ดีที่สุดไปสู่คนทั้งโลก”

ท่านอาจมีความคาดหวังสูงสำหรับอนาคตของคณะกรรมการพันธกิจศิลป์ของมันมินเมื่อคนเหล่านี้จะชำระศิลปะการ แสดงของโลกที่ชุ่มโชกไปด้วยความบาปและความมืดให้บริสุทธิ์ และแบ่งปันความรักของพระเจ้าและองค์พระผู้เป็นเจ้ากับโลก

คำอุปมาเกี่ยวกับเงินสิบมินา



ศิษยาภิบาลอาวุโส ดร.แจร์อ็อก ลี

“เหตุฉะนั้นพระองค์ [พระเยซู] จึงตรัสว่า ‘มีเจ้านายองค์หนึ่งไปเมืองไกลเพื่อจะรับอำนาจอมาจากราชอาณาจักรแล้วจะ กลับมาท่านจึงเรียกผู้รับใช้ของท่านสิบคนมามอบเงินไว้แก่เขาสิบมินาสั่งเขาว่า ‘จงเอาไปค้าขายจนเราจะกลับมา’” (ลูกา 19:12-13)

พระเยซูไม่ได้ตรัสกับประชาชน โดยไม่ใช้คำอุปมาและพระองค์ทรงสอนเขาในสิ่งที่ถูกซ่อนไว้ตั้งแต่การวางรากฐานของ โลกผ่านคำอุปมา

ในบรรดาคำอุปมาเรื่องๆ ต่าง มีคำอุปมาอยู่สองเรื่องซึ่งหลายคนคิดอย่างผิด ๆ ว่าเป็นเรื่องเดียวกัน นั่นคือ คำอุปมา เกี่ยวกับเงินสิบมินาและคำอุปมาเกี่ยวกับเงินตะลันต์คำอุปมาแต่ละเรื่องสื่อความหมายฝ่ายวิญญาณที่แตกต่างกัน คำอุปมาเกี่ยวกับเงินตะลันต์บอกเราให้ทราบที่เราจะได้รับการยอมรับจากองค์พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นตามขนาดของ การที่เราทำหน้าที่ของตนให้สำเร็จเป็นอย่างดีด้วยตะลันต์ฝ่ายวิญญาณที่เราได้รับมา ถ้าเช่นนั้นขอให้เราพิจารณา คำอุปมาเกี่ยวกับเงินสิบมินาด้วย (ลูกา 19:11-27)

1. ความหมายฝ่ายวิญญาณของเงินสิบมินา

ลูกา 19:12 กล่าวว่า “เหตุฉะนั้นพระองค์ [พระเยซู] จึงตรัสว่า ‘มีเจ้านายองค์หนึ่งไปเมืองไกลเพื่อจะรับอำนาจอมาจากราชอาณาจักรแล้วจะกลับมา’” พระเยซูตรัสถึงพระองค์เองว่าเป็น “เจ้านายองค์หนึ่ง” ในคำอุปมานี้ ที่จริง แม่พระองค์ เสด็จเข้ามาในโลกนี้ในสภาพของเนื้อหนัง แต่พระองค์คือพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงดำรงอยู่ในสภาพของพระเจ้า ไม่ ว่าท่านจะมีอำนาจหรือมีกักร่ำรวยสักเพียงใดก็ตาม แต่ไม่มีใครจะสูงส่งไปกว่าพระองค์ได้

พระองค์ทรงใช้คำว่า “เจ้านายองค์หนึ่ง” แทนที่จะใช้คำว่า “พระผู้ช่วยให้รอด” เพราะในเวลานั้นพระองค์ยังไม่ได้ทำให้ การจัดเตรียมเรื่องกางเขนสำเร็จ แม่พระองค์ไม่มีบาปแต่พระองค์ก็ถูกตรึงบนไม้กางเขนเพื่อมนุษย์ทุกคน จะได้รับความรอด ในวันที่สามพระองค์ทรงเอา ชนความตายและทรงฟื้นขึ้นมาใหม่ พระองค์ทรงทำหน้าที่ของพระองค์สำเร็จในฐานะพระผู้ช่วยให้รอด และทรงเสด็จ ขึ้นไปสู่สวรรค์เพื่อจัดเตรียมที่อยู่อาศัยไว้สำหรับผู้เชื่อ

ตอนแรกของลูกา 19:13 กล่าวว่า “ท่านจึงเรียกผู้รับใช้ของท่านสิบคนมา มอบเงินไว้แก่เขาสิบมินา...” เงินหนึ่งมินามีค่า เท่ากับหนึ่งในหกสิบส่วนของเงินหนึ่งตะลันต์ และมินาในที่นี้เป็นสัญลักษณ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เช่นเดียวกับที่ ผู้รับ ใช้ได้รับเงินคนละสิบมินา เมื่อคุณต้อนรับเององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ละคนก็จะได้รับพระวิญญาณโดยไม่ล่าเอียง เมื่อพูดถึงคำอุปมาเกี่ยวกับเงินตะลันต์ บางคนได้รับสองตะลันต์ในขณะที่คนอื่นได้ห้าตะลันต์โดยจำนวนที่เขาได้รับจะ ขึ้นอยู่กับความเชื่อ ความหวัง และความรักของตน ซึ่งได้แก่ตะลันต์ฝ่ายวิญญาณ แต่สำหรับเงินสิบมินา ทุกคนล้วน ได้รับ เงินหนึ่งมินาเท่าเทียมกัน

หลังจากมอบเงินสิบมินาให้กับผู้รับใช้สิบคนแล้ว เจ้านายของกันก็เดินทางไปยังเมืองไกลเพื่อรับเอาอำนาจอมาจากราชอาณาจักร อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเสด็จขึ้น ไปสู่สวรรค์ก่อนและจากนั้นพระองค์ได้ส่ง พระวิญญาณบริสุทธิ์มาใหญ่คุณ ลำดับของเหตุการณ์อาจดูเหมือนจะกลับกัน แต่สิ่งนี้รวมเอาเจตนฝ่ายวิญญาณไว้ด้วยเช่นกัน

ในคำอุปมา เจ้านายของกันมอบเงินให้กับผู้รับใช้สิบมินาและเดินทางไปยังเมืองไกลเพื่อรับเอาอำนาจอมาจากราชอาณาจักร ในที่นี้หมายถึง ความว่าพระเยซูจะเสด็จไปยัง “เมืองไกล” เพื่อที่ผู้รับใช้ของพระองค์จะอยู่เหนืออำนาจอมาจากราชอาณาจักรของ พระองค์กลับคืนอีก ที่จริงพระองค์ทรงมีอำนาจเหนืออำนาจอมาจากราชอาณาจักรตั้งแต่หลังการคืนพระชนม์ของพระองค์ อย่างไรก็ตาม บนโลกนี้ ผู้เชื่อยังคงไม่มีฤทธิ์อำนาจเหนืออำนาจอมาจากราชอาณาจักรอยู่ เขาต้องใช้เวลาที่จะฟื้นคืนพระฉายาของพระเจ้าขึ้นมาใหม่ตลอดการเตรียมมนุษย์ในขณะที่ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกควบคุมโดยซาตาน ฤทธิ์อำนาจแห่งราชอาณาจักรของเราจะ ถูกฟื้นคืนขึ้นมาใหม่หลังจากการสิ้นสุดการเตรียมมนุษย์และเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จกลับมาในฟ้าอากาศ

2. “จงเอาไปค้าขายจนเราจะกลับมา”

พระเยซูตรัสไว้ในตอนที่สองของลูกา 19:13 ว่า “จงเอาไปค้าขายจนเราจะกลับมา” พระองค์ทรงบอกให้เรา “ค้าขาย” กับพระวิญญาณบริสุทธิ์จนกว่าพระองค์เสด็จกลับมา

มัทธิว 13:44 กล่าวว่า “อาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบเหมือนขุมทรัพย์ซ่อนไว้ในทุ่งนาเมื่อมีผู้ใดพบแล้วก็กลับซ่อนเสียดีกและเพราะความปรารถนาจะไปขายสรรพสิ่งซึ่งเขามีอยู่แล้ว ไปซื้อขุมทรัพย์นั้น” คำว่า “สรรพสิ่งซึ่งเขามีอยู่” ในข้อนี้หมายถึง สิ่งที่เป็นของเนื้อหนัง เช่น ต้นหาของเนื้อหนัง ต้นหาของตา และความทะนงในลาภยศ ซึ่งเรา “ขาย” สิ่งที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังและกำจัดสิ่งเหล่านั้นทิ้งไปมากเท่าใด ทุ่งนาแห่งจิตใจของเราจะยิ่งเป็นทุ่งนาที่อุดมยิ่งขึ้นเท่านั้น จากนั้นไม่ว่าเรา หวานสิ่งใดก็ตามเราก็สามารถเกิดผลในสิ่งนั้น นอกจากนี้ ถ้าเราเติมทุ่งนาแห่งจิตใจของเราด้วยสิ่งที่อยู่ฝ่ายวิญญาณ เราก็สามารถเขาไปสู่ที่อยู่อาศัยที่กว้างในสวรรค์

การกำจัดเนื้อหนังทิ้งไปและการเป็นบุคคลฝ่ายวิญญาณคือการ “ค้าขาย” ในความหมายฝ่ายวิญญาณ พระวิญญาณ บริสุทธิ์ทรงช่วยบุตรของพระเจ้าทำการค้าฝ่ายวิญญาณนี้ได้ พระวิญญาณที่อยู่ในเราจะช่วยเราให้ค้นพบความบาป ของเราและช่วยเรากำจัดบาปเหล่านั้นทิ้งไปเมื่อเราอธิษฐาน (ยอห์น 16:8; โรม 8:26)

พูดง่าย ๆ ก็คือ “การค้าขายด้วยเงินสิบมินา” นั่นคือ “การค้าขายกับพระวิญญาณบริสุทธิ์” หมายถึงการกำจัดธรรมชาติ บาปและเนื้อหนังทิ้งไปจากจิตใจของเราและหมายถึงการเพาะบ่มจิตใจของเราให้อยู่ฝ่ายวิญญาณด้วยความช่วยเหลือ ของพระวิญญาณ ซึ่งส่งผลให้เรารื้อฟื้นพระฉายาของพระเจ้าขึ้นมา

3. องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตอบแทนเราตามสิ่งที่เราได้กระทำ

เจ้านายของกันเดินทางกลับมาหลังได้รับอำนาจอมาจากราชอาณาจักรมาแล้วท่านได้เรียกให้ผู้รับใช้ทั้งหลายที่ท่านได้ให้ เงินไว้คืนมาเพื่อจะดูว่า เขาทุกคนค้าขายได้กำไรกี่มากน้อย (ลูกา 19:15-19) คนแรกมาบอกว่า “ท่านเจ้านายเงินสิบมินาหนึ่งของท่านได้กำไรสิบมินา” ท่านจึงกล่าวชมเชยเขาและมอบ

อำนาจให้เขาครอบครองเมืองสิบเมือง คนที่สองมาบอก ท่านว่า “ท่านเจ้านายเงินสิบมินาหนึ่งของท่านได้กำไรห้ามินา” และท่านมอบอำนาจให้เขาครอบครองเมืองห้าเมือง โดยไม่มีคำพูดชมเชย

ขอให้เรามาดูกันว่าสถานการณ์เหล่านี้ (นั่นคือ การได้กำไรสิบมินาและการได้กำไรห้ามินา) หมายถึงอะไร ถ้านายหนึ่ง ได้กำไรสิบมินาเขาได้กำจัด การงานของเนื้อหนังและสิ่งที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังต่าง ๆ ทิ้งไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และได้ การชำระให้บริสุทธิ์ องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงชมเชยและมอบอำนาจให้เขาครอบครองเมืองสิบเมือง

“สิบ” เป็นสัญลักษณ์ของขนาดของที่อยู่อาศัยของเขาในสวรรค์ คนที่ได้กำไรสิบมินา (คนที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์) สามารถเข้าสู่สวรรค์ชั้นที่สาม ถ้าวางสิ่งอยู่ในทุก ๆ ด้านเขาก็สามารถเขาไปสู่นครเยรูซาเล็มใหม่ซึ่งตั้งอยู่กลางสวรรค์ ชั้นที่สามด้วยเช่นกัน

ส่วนคนที่ได้กำไรห้ามินาเขาก็ได้รับมอบอำนาจให้ครอบครองเมืองห้าเมือง ผู้รับใช้คนนี้เป็นตัวแทนของผู้คนที่ประพฤติ ตามพระคำของพระเจ้ามากกว่า 50%

อีกคนหนึ่งมาบอกว่า “ท่านเจ้านาย ดูดิ นี่เงินสิบมินาหนึ่งของท่านซึ่งข้าพเจ้าได้เอาผ้าห่อเก็บไว้” (ลูกา 19:20) เขาบอก ที่เขาเก็บเงินสิบมินาเอาไว้และไม่เอาไปค้าขายเพราะเขากลัวเจ้านายของกันเนื่องจากท่านเป็นคนที่ยังงมวดมาก จากนั้น เจ้านายจึงตอบเขาว่า “ท่านจึงตอบเขาว่า ‘เจ้าผู้รับ ใช้ชั่วร้ายจะปรับโทษเจ้าโดยคำของเจ้าเอง เจ้าก็รู้หรือว่าเราเป็นคนเข้มงวดเก็บผลซึ่งเรามีได้ลงแรง และเกี่ยวกับเรามีได้หวาน’” (ลูกา 19:22)

ผู้รับใช้คนนี้แสดงถึงคนชั่วที่ไม่ได้กำจัดความบาปทิ้งไปหรือไม่ได้อุทิศกับความบาปเหล่านั้นแม้เขาได้รับพระวิญญาณ บริสุทธิ์แล้วก็ตาม คนเหล่านี้เพียงแต่ทำตามการงานของเนื้อหนังและเก็บรักษาสิ่งที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังเอาไว้ เขายังมีแนว คิดที่ผิดเกี่ยวกับพระเจ้าด้วยเช่นกัน เขาอาจรู้สึกว่าเขาจะมีไว้เพื่อความกลัวหรือพระองค์ชดชงโทษผู้คน เมื่อเขาพบ กับความทุกข์ยากลำบาก คนเหล่านี้พูดว่าพระเจ้าทรงติสอนเขา

4. คนที่มีอยู่แล้วจะเพิ่มเติมให้เขาอีกแต่ผู้ที่ไม่มีความเชื่อซึ่งเขามีอยู่นั้นจะตองเอาไปจากเขา

พระเยซูทรงบอกให้ผู้คนเอาเงินสิบมินาไปจากเขาและมอบเงินนั้นให้กับคนซึ่งมีสิบมินาและพระองค์ตรัสเพิ่มเติมในลูกา 19:26 ว่า “เราบอกเจ้าทั้งหลายว่าทุกคนที่มีอยู่แล้วจะเพิ่มเติมให้เขาอีกแต่ผู้ที่ไม่มีความเชื่อซึ่งเขามีอยู่นั้นจะตองเอาไปจากเขา”

ถ้าเรากำจัดความบาปทิ้งสิ้นทั้งไปและรับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระวิญญาณละก็เราจะเป็นคนที่ได้รับเงินหนึ่งมินา และทำให้ได้กำไรสิบมินาและเราก็ทำงานอย่างสัตย์ซื่อเพื่อสร้างกิจของพระเจ้าเช่นกัน จากนั้นพระองค์ก็จะทรงตอบ สนองความปรารถนาแห่งจิตใจของเราและประทานพระพรอันยิ่งใหญ่แก่เรา ในอีกด้านหนึ่ง แม้เราจะเรียนรู้เรื่อง ความบาปในช่วงคำเทศนา แต่ผู้คนชั่วร้ายจะไม่กลับใจ ตรงกันข้าม เขาจะพิพากษานักเทศน์ที่ไปชี้ถึงความบาปของเขาและเขาจะรู้สึกไม่สบายใจ แต่ท่านจงรู้ว่าท่านได้รับพระวิญญาณแล้ว ถ้าท่านไม่ทำตามความปรารถนาของพระเจ้า วิญญาณแดกดับแสงหาความต้องการของเนื้อหนังอย่างต่อเนื่อง พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในท่านก็จะถูกดับ

พระเยซูตรัสไว้ในลูกา 19:27 ว่า “ฝ่ายพวกศัตรูของเราที่ไม่ต้องการให้เราครอบครองเขานั้นจงพาเขามาที่นี่และฆ่าเสียต่อหน้าเรา” ในสมัยพระเยซู มีผู้คนที่ไม่ต้องการให้พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด เวลานี้มีผู้คนที่ยังไม่ต้อนรับ พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของตน คนเหล่านี้ต้องพบกับความตายในที่สุดและทนทุกข์ในนรกชั่วนิรันดร์

ด้วยเหตุนี้ ถ้าท่านได้รับพระพรของการ ได้รับความรอดด้วยการเชื่อในพระเยซูคริสต์ ท่านควรขอบพระคุณสำหรับ ความรักของพระเจ้าและ “ค้าขาย” อย่างต่อเนื่องไปจนกว่าท่านทำอะไร ได้มากกว่าสิบมินาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผมอธิษฐานในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อว่าเมื่อท่านทำเช่นนั้นแล้วท่านจะเป็นบุตรคนที่แท้จริงของพระเจ้าและ ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์

พระกิตติคุณ 5 ด้าน

- การบังเกิดใหม่** - เราเชื่อว่าเราบังเกิดใหม่โดยการสิ้นพระชนม์ และการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์
- การชำระให้บริสุทธิ์** - เราเชื่อว่าเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยองค์พระเยซูเจ้า และการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
- การทรงบัพติศมา** - เราเชื่อว่าเราได้รับการบัพติศมาด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าโดย การทรง ไล่ของพระเยซูคริสต์
- การเป็นขึ้นมา** - เราเชื่อว่าผู้เชื่อที่เชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างสมบูรณ์จะเป็นขึ้นมาด้วยร่างกายอันรุ่งเรืองเหมือนกับที่พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์และทรงคืนพระชนม์
- การเสด็จกลับมา** - เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในฟ้าอากาศก่อนงานมงคลสมรส 7 ปี เสด็จมาบนโลกก่อนอำนาจอมาจากราชอาณาจักร

หลักข้อเชื่อ

- คริสตจักรมีนัมเซ็นทรัลเชื่อว่าพระคัมภีร์เป็นพระคำที่เกิดจากการดลใจของพระเจ้าซึ่งสมบูรณ์แบบ และไม่มี ข้อผิดพลาด
 - คริสตจักรมีนัมเซ็นทรัลเชื่อว่าในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการทำงานร่วมกันของพระเจ้าตรีเอกภาพ (พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์)
 - คริสตจักรมีนัมเซ็นทรัลเชื่อว่าเราได้รับการยกโทษความผิดบาปด้วยพระโลหิตแห่งการ ไล่ของพระเยซูคริสต์เท่านั้น
 - คริสตจักรมีนัมเซ็นทรัลเชื่อว่าในการคืนพระชนม์ และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์ และการเสด็จกลับมา ครั้งที่ 2 ของพระองค์ ทุกพันปี และสวรรค์นิรันดร์
 - คริสตจักรมีนัมเซ็นทรัลเชื่อว่าประกาศถึงความเชื่อของคนผ่าน “หลักข้อเชื่อของอัครทูต” ทุกครั้งที่เรามาร่วมกัน และเชื่อในเนื้อหาหลักข้อเชื่อนี้ตามตัวอักษร
- “พระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิต สมหมายใจ และสิ่งสารพัดให้กับมนุษย์ทุกคน”
 “ในผู้ที่มีความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นจึงให้สำหรับหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ตัวใด”

การเดินทางที่ ถูกตองในความเที่ยงธรรม

สุภาษิต 10:9 กล่าวว่า “ผู้ใดที่ดำเนินในความเที่ยงธรรมก็ดำเนินอย่างมั่นคงแต่ผู้ที่ทำทางของตนให้ชั่วก็จะปรากฏแจ่มแก่คนอื่น”
ถ้าท่านเดินอยู่ในทางที่ถูกตองในความเที่ยงธรรม พระเจ้าจะทรงสถิตอยู่กับท่านและจะทรงนำท่านไปสู่ สันติสุขและพระพร แต่ถ้าว่านหลักหนีไปจากทางที่ถูกตอง ความอธรรมของท่านก็จะปรากฏแจ่มต่อผู้อื่นและนำความอภัยมาสู่ท่าน ชำรายความนั้นก็ือท่านอาจมีส่วนร่วมในการกระทำชั่ว ขอให้เรารอว่าเราจะมิจิตใจที่เที่ยงธรรม และเดินในเส้นทางที่ถูกตองอยู่เสมอได้อย่างไร

ท่านต้องกำจัดจิตใจที่แปรเปลี่ยนทิ้งไป

ตลอดประวัติศาสตร์สามารถพบผู้คนที่เดินตามทางที่ถูกตอง คนเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ได้เปลี่ยนใจของตน ยกตัวอย่าง ใน สมัยราชวงศ์โจวในจีนมีรัฐมนตรีคนหนึ่งถูกประหารชีวิตเพราะความสัจซื่อของตน คนเหล่านั้นเคยรับใช้กษัตริย์แดนจองซึ่ง ถูกโค่นบัลลังก์โดยลุงของตนซึ่งกลายมาเป็นกษัตริย์เซโจ รัฐมนตรีทั้งหกคนถูกประหารชีวิตโดยกษัตริย์เซโจในปี 1456 ฐานร่วมกันวางแผนปลงพระชนม์กษัตริย์และเรือพื้น

กษัตริย์แดนจองขึ้นครองบัลลังก์อีก ความสัจซื่อที่คนเหล่านี้มีต่อ กษัตริย์และประเทศของตนไม่ได้แปรเปลี่ยนไปจนกระทั่งวาระสุดท้ายซึ่งได้แก่ความตาย ผู้รับใช้ของกษัตริย์ดาวิดและประชาชนหลายยังคงจงรักภักดีต่อกษัตริย์ของเขาแม้ในยามที่ท่านถูกไล่ล่าโดยอับซาโลม โอรสของท่าน คนเหล่านั้นเลือกที่จะอยู่กับดาวิดและสำแดงความสัจซื่ออย่างไม่แปรเปลี่ยนต่อท่านแม้เขาจะเสี่ยงต่อ อันตรายถึงแก่ชีวิต

พระเจ้าทรงช่วยกู้คนเหล่านั้นและทรงอวยพรเขาและลูกหลานของเขาเช่นกัน
เหมือนที่สดุดี 106:3 กล่าวว่า “บรรดาผู้ที่รักษาความยุติธรรมก็เป็นสุข และผู้ที่กระทำความชอบธรรมตลอดเวลา” ถ้าว่านเดินอยู่ในความชอบธรรมต่อพระพักตร์พระเจ้าและประพฤติตามพระคำของพระองค์อย่างไม่แปรเปลี่ยนท่าน ก็จะได้รับพระพรในทุกสิ่ง

ท่านต้องละทิ้งจิตใจที่โอนเอนไปมา

ยากอบ 1:8 พูดถึงการเป็น “เป็นคนสองใจ เป็นคนไม่มั่นคงในบรรดาทางทั้งหลายที่ตนประพฤติ” คนแบบนี้โอนไปเอน มาในเรื่องการกระทำหรือความเห็นของตนเนื่องจากมิจิตใจลั้งเล บ่อยครั้งเขามักล้มเหลวที่จะทำตามแผนของตนหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีวามกระดากใจ คนเหล่านี้อาจจะเป็นคนสัจซื่อ แต่ในไม่ช้าเขาจะทรยศ อัครทูตเปาโลกล่าวไว้ใน 2 ทิโมธี 4:10 ว่า “เพ

ราะว่าเดมาสได้หลงรักโลกปัจจุบันนี้เสียแล้วและได้ทิ้งข้าพเจ้าไปยัง เมืองเธสะโลนิกา...” เดมาสเคยเรียนรูจักพระคำของพระเจ้าและเห็นหมายสำคัญมากมายในช่วงการที่ท่านภารกิจของ อัครทูตเปาโล แต่เขามิจิตใจที่ โอนเอนไปมาและละทิ้งเปาโลเนื่องจากความรักที่เขามีต่อโลก ในที่สุดเขาได้ละทิ้งองค์ พระผู้เป็นเจ้าและตัดตนเองออกไปจาก ความรอด

ถ้าว่านมิจิตใจที่ไม่มั่นคงเช่นนี้ในทางของท่าน ท่านก็มีแนวโน้มมากขึ้นที่จะล้มลงในการทดลองฝ่ายโลก ถ้าว่านนั้น ท่านต้องกำจัดจิตใจเช่นนี้ทิ้งไปด้วยการพยายามที่จะไม่โอนไปทางซ้ายหรือเอนไปทางขวาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือไม่ประพฤติตนด้วยความเอนเอียง ท่านต้องยึดมั่นในคำสัญญาที่ท่านให้ไว้กับคนอื่นหรือแม้กระทั่งกับตัวท่านเอง

ท่านต้องกำจัดความคิดที่มุ่งหาความอยากของท่านทิ้งไป

กาลาเทีย 5:24 กล่าวว่า “ผู้ที่ เป็นของพระคริสต์ได้เอาเนื้อหนังกับความอยากและราคะตัณหาของเนื้อหนังทิ้งไว้ที่กาง เขนเสียแล้ว” พุทธอีกอย่างหนึ่งก็คือ ท่านไม่สามารถพูดว่าท่านเป็นของพระเยซูคริสต์ได้ เว้นแต่ท่านจะทิ้งความใคร่และ ความอยากของท่าน จะเกิดอะไรขึ้นถ้าว่าน ได้ยินบางสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวท่าน จะเกิดอะไรขึ้นถ้าว่านมีสิ่งที่ท่านต้องการมาให้กับท่าน พวก ท่านส่วนใหญ่อาจรับเอาคำพูดที่ดีหรือสิ่งที่คนอื่นหยิบยื่นให้เนื่องจากสิ่งนั้นฟังดูดีหรือเป็นสิ่งที่ดี อย่างไรก็ตาม ถ้าว่าน สัจซื่อจริงท่านจะไม่เพียงแคร์รับเอาสิ่งนั้นมาแต่ท่านจะชอบสิ่งนั้นและสามารถฉวยโอกาสนั้นเอาไว้ก็ตาม แม้การตัดสินใจดังกล่าวอาจนำความสุขเสียมมาให้ท่าน แต่ท่านจะวินิจฉัยด้วยความจริงอยู่เสมอและจะไม่แสวงหาสิ่งนั้นถ้าว่านขัดแย้งกับความจริง

คิดถึงสิ่งที่น่าสง่าร่าเริงมาให้กับพระเจ้าท่านนั้น
ท่านกล่าวกับกษัตริย์องค์นั้นในปฐมกาล 14:22-23 ว่า “ข้าพเจ้าได้ยกมือของข้าพเจ้าต่อพระเยโฮวาห์ พระเจ้าผู้สูงสุดผู้ทรงเป็นเจ้าของฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกว่าข้าพเจ้าจะไม่รับเอาเสนาคนหรือสายรัดรองเท้าและข้าพเจ้าจะไม่รับเอาสิ่งใดๆที่เป็นของท่านเกรงว่าท่านจะกล่าวหาว่า เราได้กระทำให้อับร้อมั่งมี” ท่านหวังว่าสารพัดที่ส่งคืนจะเป็นของ พระเจ้าและกลัวว่าผู้คนที่คิดว่าท่านเป็นคนมั่งมีได้ก็เพราะกษัตริย์องค์นั้นถ้าว่านยอมรับเอาสิ่งเหล่านั้นไว้ ดังนั้น ท่านจึงไม่ยอมรับเอาสิ่งใดเลย

ชาดานในทุกที่ทุกแห่งที่ท่านไปและสำแดงถึง สง่าร่าเริงของพระเจ้า
โยเซฟถูกขายไปเป็นทาส ถูกจำคุกด้วยข้อกล่าวหาที่เป็นเท็จ แต่กระนั้นพระคัมภีร์ก็บันทึกไว้ว่า “...พระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่กับท่านและการงานใดๆที่ท่านกระทำพระเยโฮวาห์ก็ทรง โปรดให้เจริญ” ท่านเดินในทางที่ถูกตองแต่ดูเหมือน ท่านต้องพบกับความยุ่งยากโดยไม่จบสิ้น แต่ผลลัพธ์ก็คือเส้นทางนั้นได้นำท่านไปสู่การเป็นผู้ปกครองเหนืออียิปต์ซึ่ง มีอำนาจรองจากฟาโรห์ท่านนั้นโดยท่านได้ช่วยบิดา พี่ชาย และคนอื่น ๆ อีก 70 คนพร้อมกับครอบครัวของเขาให้รอดและท่านได้สร้างรากฐานของอิสราเอล

ขอให้เรามาพิจารณาตัวอย่างของอับราฮัมครั้งหนึ่งพันธมิตรของกษัตริย์จากสี่ประชาชาติทำสงครามเอาชนะกษัตริย์ เมืองโสโดมและโกทหลานชายของอับราฮัมถูกจับไปเป็นเชลย อับราฮัมได้เข้าโจมตีและไล่ทันคนเหล่านั้นพร้อมกับนำบรรดาทรัพย์สิ่งของกลับคืนมาหมดรวมทั้งโกทและประชาชนกลับมามากมาย กษัตริย์เมืองโสโดมออกมาจับท่านพร้อมกับ กล่าวว่า “ขอคืนคนให้แก่เราและทรัพย์สิ่งของนั้นเจ้าจงเอาไปเถิด” แต่อับราฮัมไม่ปรารถนาที่จะแสวงหาประโยชน์ส่วน ตัวของท่าน ท่านเพียงแต่

เมื่อซาราห์ภรรยาของท่านเสียชีวิตอับราฮัมซื้อสถานที่ฝังศพให้แก่เธอ แม้ผู้คนในพื้นที่พูดว่าเขาจะยกที่ดินคืนนั้นให้ ท่านโดยไม่คิดมูลค่า แต่ท่านก็ยังซื้อที่ดินคืนนั้นอย่างเต็มมูลค่าเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตามมาในอนาคต (ปฐมกาล 23) เพราะพระเจ้าทรงทราบถึงจิตใจที่ดีพร้อมและเที่ยงธรรมเช่นนั้น พระองค์จึงมอบพระพรทางด้านวัตถุ แก่ท่านอย่างมากและทรงอวยพรให้ท่านเป็นบิดาแห่งความเชื่อ
คนชาวโลกพูดว่าเขามีโอกาสมากขึ้นที่จะเสียประโยชน์เมื่อเขาเป็นคนใจดีและจริงใจ อย่างไรก็ตาม พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ทรงพระชนมอยู่ ถ้าว่านเดินในทางที่ถูกตองและเป็นที่ยอมรับของพระองค์ พระองค์จะทรงนำท่านไปสู่ความมั่งคั่งและ จะประทานคำตอบแทนท่าน จากนั้นท่านก็สามารถทำลายป้อมค่ายของ

เพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่ท่านเผชิญหรือสภาพที่ท่านเป็นอยู่ในปัจจุบันจึงไม่ใช่สิ่งสำคัญ แต่สิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าท่านเดิน อยู่ในทางที่ถูกตองหรือไม่ เมื่อท่านอยู่ในทางที่ถูกตองพระเจ้าก็สถิตอยู่กับท่าน ถ้าว่านนั้นท่านก็กำลังมุ่งหน้าไปสู่ความ มั่งคั่งรุ่งเรืองและเส้นทางแห่งพระพรแม้ว่าเวลานี้ท่านอาจกำลังเดินอยู่ในหุบเขาแม้จู่จู่อยู่ในช่วงเวลานี้ก็ตาม
สดุดี 119:105 กล่าวว่า “พระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่รรคาของ ข้าพระองค์” ขอให้เรามีจิตใจที่เที่ยงตรงตามพระคำ เดินอยู่ในทางที่ถูกตอง และชื่นชมกับสันติสุขและพระพรที่พระเจ้า ทรงมอบให้ในชีวิตนี้ตลอดไป

ผมเริ่มเล่นวิดีโอเกมกับเครื่องโทรทัศน์ที่บ้านเมื่อผมเรียนอยู่ชั้นประถมปีที่ 1 เกมสนุกมากและผมจะสาละวันอยู่กับเกมทันทีที่ผมกลับมาจากโรงเรียน ผมถนัดเล่นเกมไปในการเล่นเกมมากขึ้นเรื่อย ๆ และในที่สุดผมก็ติดเกมอย่างหนักเมื่อผม อายุ 19 ปี

ในขณะที่เดียวกันผมเริ่มใช้เวลาว่างลงกับการพูดคุยกับครอบครัวของผม เราพูดคุยกันไม่ค่อยเรื่อง และผมมักโต้เถียงกับ พ่อแม่ของผมน้อยครั้ง ผมเริ่มทำงานเมื่อผมอายุ 20 ปีแต่ผมก็ลาออกจากงานนั้นหลังจากสามเดือนผ่านไปเพราะผมไม่รู้ว่าผมจะพูดคุยกับคนอื่นอย่างไร ผมพึ่งตัวเองอยู่กับเกมแทนที่จะหางาน

ผมใช้ชีวิตต่าง ๆ ในการรวบรวมสิ่งที่น่าสนใจในเกมเอาไว้และพัฒนาระดับทักษะของผมขึ้นอยู่เรื่อย ๆ ผมเล่นเกมทั้งวัน และครั้งหนึ่งผมเล่นเกมเป็นเวลา 40 ชั่วโมงโดยไม่หลับไม่นอน

พ่อของผมแนะนำให้ผมไปโบสถ์และผมเริ่มไปโบสถ์ในเดือนมีนาคม 2006 แต่ผมยังคงเล่นเกมมือถืออยู่แม้ในขณะที่ ผมอยู่ในที่ประชุมของคริสตจักร ผมมักมาร่วมนมัสการสายและบ่อยครั้งจะไม่เข้าร่วมการนมัสการ ผมได้งานอีกครั้ง หนึ่ง หลังจากนั้นก็ไม่ได้ไปโบสถ์อีกเป็นเวลาหนึ่งเดือน ไม่นานหลังจากนั้นผมก็ลาออกจากงาน

ผมได้ยินจากพี่น้องในคริสตจักรคนหนึ่งเกี่ยวกับดร.เจอร์รี่ ลีในเดือนมกราคม 2012 เขาแนะนำให้ผมฟังคำเทศนาของ ดร.ลี โดยพูดว่าคำเทศนานั้นเป็นพระพรอย่างมากสำหรับเขา

ผมเริ่มฟังคำเทศนาของดร.ลีผ่านเว็บไซต์ www.manmin.org. ผมได้รับการสัมผัสจากคำอธิบายอย่างชัดเจนของท่านใน คำสอนของพระคัมภีร์อย่างลึกซึ้งเรื่อง “นี่คือการตีความหมายที่แท้จริงของพระคัมภีร์” ผมฟังคำเทศนามากกว่าหนึ่งตอนต่อ วัน และอธิษฐานเพื่อรับการรื้อฟื้น ผมต้องการที่จะจัดการกับชีวิต



ต้อนรับผมอย่างอบอุ่น

ผมปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของผมด้วยพระคำของพระเจ้าอย่างจริงจัง ดังนั้นผมจึงออกไปจากบ้านโดยไม่ได้ นำเกมและซอฟต์แวร์เกมติดตัวมาด้วย ตอนนั้นผมกำลังดำเนินชีวิตที่มีความสุขและชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าแม่ผม ไม่มีโทรทัศน์ ไม่มีเครื่องเล่นเกม และไม่มีแมกกระทั่งอินเตอร์เน็ต

เมื่อผมรักษาวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าและอธิษฐานในการประชุมอธิษฐานของกลุ่มคาเนซัล พระเจ้าทรงพระพรผม ผมเข้านอนอยู่ใกล้กับคริสตจักรในเดือนต่อมาและทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สามเดือนหลังจากนั้น ที่จริงเป็นเรื่องยากที่ ผมจะทำงานเพราะผมไม่ได้ทำงานมาเป็นเวลาเกือบสิบปีนับตั้งแต่ผมอายุ 20 ปี อย่างไรก็ตาม พระเจ้าทรงเปิดหน ทางไปสู่พระพรให้กับผมในฐานะคนที่พยายามจะประพฤติตามพระคำของพระองค์

“พระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์ ปลดปล่อยผมให้พ้นอิสระจากการติดเกม”

คุณโตชิโระ ทากาชิ (วัย 31 ปี) คริสตจักรมโนมิโนโอะซากาในญี่ปุ่น

ในความเชื่อของผมในคริสตจักรที่มีการเทศนาพระกิตติคุณ แห่งความบริสุทธิ์

ในที่สุดผมเดินทางไปยังคริสตจักรมโนมิโน โอะซากาในเดือนพฤศจิกายน 2012 โอะซากาอยู่ห่างจากมีทซึยามะซึ่งอยู่ในเขต ปกครองโอไฮโม่ที่ผมนาศัยอยู่ 5 ชั่วโมง ศิษยาภิบาลซังมิ ลี ผู้รับใช้ในคริสตจักรแห่งนั้น และสมาชิกของคริสตจักรให้การ

ผมมีประสบการณ์กับการบำบัดรักษาด้วยเช่นกัน นับตั้งแต่ชั้นมัธยมปลายเป็นต้นมา เมื่อผมมีรอยแผลแตกและเนื้อ เชื้อตายในช่วงฤดูหนาวทุกครั้ง (ดูรูปภาพด้านล่าง) ที่เยื้องกว่านั้นก็คือ นิ้วมือทั้งสิบนิ้วของผมบวมเป่งจนนิ้วเหล่านั้น จะแตกเมื่อผมงอนิ้วและมีอาการปวดอย่างรุนแรงมากแม้เกิดการสัมผัสเพียงเล็กน้อย

ผมพยายามรักษาอาการนี้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ผมพยายามลดอาหารและออกกำลังกาย แต่ก็ไม่มียะไรดีขึ้น อย่งไรก็ตาม นับตั้งแต่ผมเริ่มเรียนรู้พระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์และดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างพากเพียร มือของผมก็ไม่เคย มีอาการเนื้อเชื้อตายอีกเลยในฤดูหนาว



ผมสัมผัสถึงความชื่นชมยินดีอย่างเปี่ยมล้นเมื่อผมเล่นกีตาร์ด้วยมือของผมที่ได้รับการดูแลรักษาจากพระเจ้าและผมร้องสรรเสริญกับพี่น้องสมาชิก ผมเป็นครูในชั้นเรียนรวีฯ ของนักเรียนนักศึกษา ผมแบ่งปันความรักของพระเจ้าและ เป็นพยานถึงประสบการณ์ของผมโดยหวังว่านักเรียนนักศึกษาเหล่านั้นจะไม่ได้พบกับความเจ็บปวดเหมือนผม เหนือ สิ่งอื่นใด พ่อแม่ของผมมีความสุขมากที่เห็นผมได้รับการรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ ท่านทั้งสองภูมิใจในตัวผมเนื่องจากผมทำงานอย่างขยันขันแข็งและดำเนินชีวิตที่สมบูรณ์ ท่านมาเยี่ยมโอะซากาอยู่บ่อยครั้งเพื่อมาดูผม

ผมขอบพระคุณและถวายสาราธิ์ทั้งสี่แด่พระเจ้าผู้ทรงอวยพรผมให้ดำเนินชีวิตที่สมบูรณ์และมีความสุขโดยผ่านทางพระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์

“แม่จะมีบุตรยากอันเนื่องมาจากท่อน้ำไขือดตัน แต่นั่นก็ตั้งครรรกทายการอธิษฐาน”

ในเดือนสิงหาคม 2011 ในที่สุดฉันก็ตั้งครรรกหลังจากสองปีของการแต่งงาน แต่ 1 เดือนต่อมาฉันก็แท้งลูก โรงพยาบาล แจ้งว่าสาเหตุเกิดจากมดลูกของฉันอ่อนแอ ฉันมีปัญหาเพราะฉันไม่มีกำลังและเกิดภาวะโลหิตจางอันเป็นผลกระทบ จากการแท้งลูก

ในเดือนตุลาคม 2011 มัคนาฮิกาเคียมซัค มังแนะนำให้ฉันรู้จักกับคริสตจักรมโนมิโนเซ็นทรัล เธอพูดว่า “หลายคนได้รับ พระพรให้ตั้งครรรกและมีสุขภาพแข็งแรงโดยคำอธิษฐานของดร.เจอร์รี่ ลี”

ในช่วงการเดินทางมาเยี่ยมคริสตจักรครั้งแรกของฉันฉันรู้สึกสงบสุขและชื่นชมยินดีกับชีวิตคริสเตียนของฉัน ความเชื่อ ของฉันเติบโตขึ้นเมื่อฉันเห็นและ ได้ยินถึงหลักฐานของพระเจ้าผู้ทรงพระชนมอยู่ทุกสัปดาห์ ฉันไม่มีผลกระทบที่เกิด จากการแท้งลูกอีกเลยและฉันเริ่มมั่นใจในเรื่องพระพรของการตั้งครรรก

สามีของฉันแนะนำให้ฉันไปตรวจกับแพทย์ใน โรงพยาบาลขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในเดือนตุลาคม 2013 เขายังไม่ได้เข้า โบสถ์ใน

เวลานั้น เราเดินทางไปยังโรงพยาบาลใหญ่ที่กึ่งนัม ผลตรวจออกมาปรากฏว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่สามีของฉัน แต่อยู่ที่ท่อน้ำไขือดทั้งสองข้างของฉันอุดตันซึ่งทำให้เรามีลูกยากด้วยวิธีธรรมชาติ คุณหมอพูดถึงการผ่าตัดทำเด็กหลอด แก้วและสามีของฉันนัดผ่าตัดในวันสุดท้ายของเดือนตุลาคม

เมื่อสถานการณ์ดูเน้นไปในทิศทางที่แตกต่างจากความต้องการของฉัน ฉันเริ่มมีใจรอนที่ว่าจะได้รับพระพรของการ ตั้งครรรกจากพระเจ้า ในวันที่ 13 ตุลาคม 2013 ฉันรับเอาคำอธิษฐานของดร.เจอร์รี่ ลี สองสัปดาห์ต่อมาฉันรู้สึกว่ามี บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในร่างกายของฉันและเดินทางไปยัง โรงพยาบาลด้วยหัวใจที่สู้รริก ฉันมั่นใจว่าฉันตั้งครรรก แล้ว ทอมมดลูกของฉันอุดตัน ฉันไม่สามารถตั้งครรรกด้วยวิธีธรรมชาติได้ และฉันกำลังจะผ่าตัดทำเด็กหลอดแก้ว แต่ พระเจ้าทรงตอบสนองความปรารถนาแห่งจิตใจของฉันอย่างเหลือเชื่อ ในที่สุดฉันก็คลอดลูกชายที่มีน้ำหนัก 3.6 กิโลกรัมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2014 ฮาเลลูยา



มัคนายิกของเม ลี (วัย 32 ปี) คริสตจักรจีน

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอยของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (ประเทศไทยดูได้ฟรี!)

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอย่างของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (Global Christian Network) ที่มุ่งผลิตรายการโทรทัศน์คริสเตียนที่มีคุณภาพระดับโลกซึ่งรวมถึงคำเทศนา เพลงนมัสการ และคำพยานชีวิตพร้อมทั้งแจกจ่ายรายการเหล่านี้ไปยังสถานีโทรทัศน์เครือข่ายในประเทศต่างๆ และเผยแพร่รายการเหล่านี้ออกไปทั่วโลก ในประเทศไทยท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ที่ออกอากาศโดยเครือข่าย จี.ซี.เอ็น. ด้วยการใช้สัญญาณดาวเทียมของท่านตามรหัสต่อไปนี้ ดาวเทียมไทยคม : Thaicom C txp 1 G รับฟังเสียงภาษาอังกฤษได้ด้วยของ Audio pid : 3006 คลื่นความถี่ของดาวเทียม : Downlink Frequency : 3551 H ซิมโบลเรต : Symbol ret :13333 Msymbol FEC: 3/4

www.manmin.org--->English--->Word of Life ไทย (มีคำเทศนาภาษาไทย)

จาก คริสตจักรมโนมิโนเชียงใหม่ราย

จัดพิมพ์โดยคริสตจักรมโนมิโนเซ็นทรัลเซิร์ช

121/472 บ้านคู่มือเมืองใหม่ อ.เมือ ง จ. เชียงราย 57100

โทรศัพท์ 083-5782116, 084-3550176 (อ. วอน)

jaewon 7700@hanmail.net

Thai